

ปฏิทินข่าวภาคใต้

ระวีวรรณ ชลุ่มพุกภัย

รวบรวม

กรกฎาคม

๒

ในการตรวจสอบบัญชีการเงินที่คลังจังหวัดภูเก็ต ปรากฏว่า ยอดจำนวนเงินในคลังจังหวัดภูเก็ตสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย ประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ

๕

ทำเรื่อน้ำลึกที่อ่าวขาม จังหวัดภูเก็ต และที่จังหวัดสงขลา คาดว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ในต้นปีหน้า ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากระบบเดิม และเป็นผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภาคใต้

๖

เทศบาลเมืองภูเก็ตร่วมมือกับศูนย์โรคติดต่อทั่วไปเขต ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเจ้าหน้าที่ออกทำการสำรวจหาความชุกชุมของยุงลายตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ และ

ยากำจัดศัตรูพืชให้กับสถานีทดลองข้าวนครศรีธรรมราช ในวงเงิน ๕ ล้านบาท เพื่อแจกจ่ายให้ชาวนาใน ๔ จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และพัทลุง

จากการประกวดแหล่งน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ ของกรมการปกครอง ปรากฏว่า อ่างเก็บน้ำลำแยงแยะ บ้านทุ่งขมิ้น หมู่ ๖ ต.ป่าแกบ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ได้รับรางวัลที่ ๑ และฝ่ายน้ำล้นวังพะเนียด หมู่ ๕ ต.เกตุรี อ.เมืองสตูล ได้รางวัลที่ ๓

กรมอาชีวศึกษามอบให้วิทยาลัยเทคนิคระนอง เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาทำแผนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ๓๐ กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพขึ้นในวันที่ ๕-๑๗ กรกฎาคม และวันที่ ๒๓-๓๐ กรกฎาคมนี้ ที่ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระนอง

๘

ททท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมมือกับขนส่งจังหวัด สภาคมนาธุรกิจการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี สหกรณ์เดินรถรับจ้าง และฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดทำโครงการอบรมบรรยายความรู้แก่ผู้ขับขี่รถรับจ้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพพจน์และบรรยากาศทางการท่องเที่ยวของจังหวัด ทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม

๑๑

จังหวัดพังงาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องที่ทุกอำเภอ หันมาสนใจปลูกมะม่วงหิมพานต์ ตามโครงการ "สร้างพังงาเป็นป่าหิมพานต์" ซึ่งปัจจุบันมีผู้ปลูกจำนวน ๒,๕๕๐ ราย ในเนื้อที่กว่า ๔,๐๐๐ ไร่

จังหวัดภูเก็ตเร่งผลักดันโครงการสร้างทางรถไฟเชื่อมจากสุราษฎร์ธานีกับภูเก็ต ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะสอดคล้องกับโครงการทำเรื่อน้ำลึกภูเก็ต อันเป็นผลดีในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งจะประหยัดเวลาและระยะทางด้วย

ระหว่างวันที่ ๒-๑๓ ก.ค.นี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลา ร่วมกับบริษัทหาดทิพย์ จำกัด จัดโครงการเยาวชนเพื่อเยาวชนขึ้น รวม ๒ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน โดยสนับสนุนให้เยาวชนนอกระบบโรงเรียนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทัศนศึกษา พบผู้นำของประเทศตลอดจนนำชมกิจกรรมอาชีพ



นายสมพร กลิ่นพงษา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปตรวจราชการที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา

ของเยาวชนไทยที่ประสบผลสำเร็จสูงในภาคต่างๆ

๑๕

สำนักงานป่าไม้จังหวัดตรัง จัดโครงการปลูกป่าประชาอาสา ปี ๒๕๓๐ ตามนโยบายของจังหวัด ในการที่จะพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด และเพื่อเพิ่มปริมาณป่าไม้ให้มากขึ้น

๑๘

พ.อ.อัศวเดช ม่วงอ่อน ผบ.กรน.ทพ.๕๑ จ.วังพญา อ.รามัน จยะลา จัดกิจกรรมวันทหารพรานขึ้นที่ค่ายวังพญา มีการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารพรานที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

๒๐

สมาคมสตรีจังหวัดสตูล ได้นำเครื่องอบกล้วย ใช้พลังแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่กลุ่มสตรีตำบลควนขัน อ.เมือง จ.สตูล เพื่อใช้เป็นส่วนรวม

ในการพัฒนาอาชีพของกลุ่มสตรีต่อไป

๒๒

ปศุสัตว์ อ.เขาชิงสน จ.พัทลุง จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ๕๐ คน เพื่อนำความรู้ไปปรับปรุงการเลี้ยงโคให้ได้ผลผลิตเป็นรายได้เพิ่มขึ้น

๒๓

วิทยาลัยพลศึกษา จ.กระบี่ จัดโครงการศูนย์อุปกรณ์กีฬาเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านได้มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาอย่างพอเพียง และเพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านมีความตื่นตัวหันมาเล่นกีฬามากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังเป็นถาวรกระจัดมาตรฐานกีฬาในหมู่บ้านให้สูงกว่าเดิมด้วย

๒๕

รพช.จ.พังงา ดำเนินงานไปได้ด้วยดี นอกจากพัฒนาถนนและแหล่งน้ำแล้ว ยังจัดตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น การ

รวมกลุ่มจำหน่าย การตั้งกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ จัดตั้งธนาคารเวชภัณฑ์สัตว์ ตลอดจนตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อฝึกวิชาชีพ

๒๓

เรือนจำจังหวัดสตูลให้บริการทางด้านวิชาการแก่นักโทษในเรือนจำ โดยจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์มาให้อ่าน จัดห้องสมุดภายในเรือนจำขึ้น

๓๐

สถานีประมงน้ำกร่อย จ.สตูล ร่วมกับประมงจังหวัดและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.สตูล จัดโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่ง มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ ปรากฏว่ามีราษฎรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ๑๐ หมู่บ้านในเขต อ.ละงู และอ.ทุ่งหว้า ปีนี้ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงปลารวมทั้งสิ้น ๕ ล้านบาท □

— ๐๐ —

สิงหาคม

๕

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานเทศกาลวันเงาะโรงเรียน ประจำปี ระหว่างวันที่ ๕-๘ ส.ค.นี้ มีการประกวดสัตว์เลี้ยงด้วย เพื่อเผยแพร่วิชาการเกษตรแผนใหม่ รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ตามโครงการพัฒนาปศุสัตว์ภาคใต้เพื่อการส่งออกอีกด้วย

— ๐๐ —

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.สุราษฎร์ธานี จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ

เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพเงาะ มังคุด เพื่อการส่งออก และการเลี้ยงเปิด ให้มีไข่แดง เพื่อให้เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้ ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและ ใช้ในกิจการของตนให้มีรายได้ เพิ่มขึ้น

๘

ประชาสงเคราะห์จังหวัด ชุมพรร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ จัดอบรม "อาสาสมัคร ประชาสงเคราะห์" รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคมนี้ ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง ระหว่างทางราชการกับประชาชน ในการช่วยเหลือความเดือดร้อน และความทุกข์ยากของชาวบ้าน

-----๐๐-----

ธนาคารทหารไทย จำกัด และหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจ การค้าภาคใต้" ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่ เพื่อประเมินสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเงินโดยส่วนรวม ของประเทศ

-----๐๐-----

กำลังตำรวจตระเวนชายแดนแบบดง ปะทะกับโจรคอมมิวนิสต์ มลายา เขต ๑ กลุ่ม จคม.มันเเอง ซึ่งมีกำลังประมาณ ๑๕ นาย การปะทะกันเวลา ๓๐ นาที ในรอบแรก และ ๑๕ นาทีในรอบหลัง ก่อนที่ฝ่าย จคม.จะล่าถอยไปที่สุดท้าย

๑๑

ญี่ปุ่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างสถานีขนถ่ายสินค้า ในจังหวัดสงขลา ตามโครงการร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคม กับองค์การช่วยเหลือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สถานีนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๒๐-๓๐ กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า

๑๒

จังหวัดสงขลาเตือนชาวไทยอย่าไปตัดไม้จันทน์ในเขตมาเลเซีย เป็นอันขาด ถ้าจับได้โทษถึงประหารชีวิต และจังหวัดเองก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ถ้าถูกจับลงโทษ

๑๓

สรรพสามิตเขต ๘ ได้ดำเนิน



นายมังกร กองสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านคลองหมาก หมู่ ๓ ต.คลองขนาน อ.เมือง จ.กระบี่ พร้อมแจกอุปกรณ์เครื่องเรียน และหนังสือแก่เด็กยากจนด้วย

การป้องกันและปราบปรามผู้ ลักลอบผลิตสุราเถื่อน จนกระทั่ง มีผู้ทำผิดกฎหมายน้อยลง

๑๔

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคมนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะจัดงานวันชาวสวนที่อำเภอ ขนอมขึ้น ณ บริเวณสนามหน้า ที่ว่าการอำเภอขนอม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ด้านการ เกษตรให้แก่เกษตรกร ในงานมี การแสดงนิทรรศการวิชาการ เกษตร การประกวดผลผลิตทาง การเกษตร การแข่งขันลิ้มเก็บ มะพร้าว ปอกมะพร้าว กรีดยาง การแสดงมหรสพต่าง ๆ

-----๐๐-----

การหยั่งประชามติในการ ขยายเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ให้ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ ๑, ๕ ต. รุสมิแล หมู่ที่ ๓, ๗, ๘ ต.บานา หมู่ที่ ๒, ๗, ๘, ๙ ต.ตาลูโอบะ และ หมู่ที่ ๑ ต.ปะกาอะรัง ผลปรากฏ

ว่าไม่สำเร็จเป็นครั้งที่ ๒ เนื่องจากมีคนใช้สิทธิไม่ถึง ๕๐%

๑๕

เทศบาลเมืองนราธิวาส ฉลองอัญจันทร์คบเพลิง ซึ่งจุดคนได้ ๕๐๐ คน โดยเชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาทำพิธีเปิด และมีการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประชาชนให้ชมด้วย

-----๐๐-----

จังหวัดพังงา เร่งปรับปรุงบ่อน้ำพุร้อนที่ อ.กะปง เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

๑๖

ป่าไม้จังหวัดพังงา ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกทำลายป่า โดยใช้สายตรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดร่วมกับกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าหน้าที่ป่าไม้สำรวจ และกำลังตำรวจท้องที่เข้าไปตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ การกระทำดังกล่าวปรากฏว่า การบุกรุกทำลายป่าลดลง

๑๗

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดประชุมนานาชาติ "รีโมต เซ็นซิง และระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนา" จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่ มีนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศประมาณ ๑๕๐ คน จาก ๒๕

ประเทศเข้าร่วม

๒๐

สมาพันธ์ครูจังหวัดสงขลา ได้รับการร้องเรียนจากคณะครูโรงเรียนวัดบางเขียด อำเภอเมืองสงขลา ว่าพวกครูกำลังเสียขวัญอย่างหนัก เนื่องจากครูที่สอนในโรงเรียนถูกปล้นถึง ๒ ครั้งในระยะเวลาเพียงปีเดียว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้เตรียมการป้องกันไว้เรียบร้อยแล้ว

๒๓

ททท.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะมณฑลศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก ในวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมวังใต้ โดยจะรับผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๒๐ คน

-----๐๐-----

เทศบาลนราธิวาส ทุ่มเงิน ๕ ล้านบาทเศษ เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เน้นส่งเสริมกีฬาในร่มทุกระบบ เตรียมไว้รับมือการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปี ๒๕๓๒ ซึ่งนราธิวาสเป็นเจ้าภาพ

๒๕

ชาวสวนเงาะโรงเรียนนาสาร ร้องทุกข์ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ รายจ่าย-รายรับไม่คุ้ม ขาดทุน และเรียกร้องให้ทางราชการหาทางป้องกันปัญหาเร่งหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงาะติดผลน้อย

-----๐๐-----

นายวินัย ศรีสุวรรณ โฆษกสมาชิกรัฐสภาจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสิงหนคร ได้เสนอขอของบฯ สร้างประปาหมู่บ้านให้แก่ประชาชนในท้องที่ตำบลคูชูด ทำหินและคลองรี อำเภอสิงหนคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้ในฤดูแล้งที่ขาดแคลนมาเป็นเวลาช้านาน ติดตั้งทั้งหมดรวม ๕ จุดใหญ่ ของบฯ ครั้งแรก ๑ ล้านบาท

โครงการดังกล่าวจะขุดน้ำบาดาลจากพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย สูบน้ำตามท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๖ นิ้ว ไปยังหมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน ๓ ตำบล และมีเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสูบน้ำไปยังบ้านเรือนราษฎร โดยให้ทางราชการตั้งงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งไม่ต้องเก็บจากราษฎรที่ใช้น้ำอีก และขบะณะนี้ได้ให้ประปาภูมิภาคสำรวจและออกแบบในการเดินท่อและถังเก็บน้ำ คาดว่าคงจะดำเนินการในต้นปี ๒๕๓๑

๒๗

หน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ ๓ พังงา จัดรณรงค์จับแมลงวันผลไม้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒ จังหวัดคือ พังงาและกระบี่ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นเวลา ๕๐ วัน ปรากฏว่าประสบความสำเร็จเกินคาดหมายสามารถจับได้ถึง ๓๐๖,๔๐๖ ตัว

๓๑

เครื่องบินโบอิง ๗๓๗ ของ บดท.ประสมอุบัติเหตุตก มีผู้โดยสาร ๗๔ คน ลูกเรือ ๕ คน เป็น

เที่ยวบิน ที.๔๓๖๕ มาจากหาดใหญ่ เหตุเกิดทางด้านตะวันออกของ ภูเก็ต ห่างสนามบินไป ๘ ไมล์ อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผู้ใดรอดชีวิต นับเป็นความเสียหายและสูญเสีย อย่างใหญ่หลวง

วันเดียวกันนี้เกิดเพลิงไหม้ ในเขตย่านการค้าธุรกิจที่สำคัญ ของหาดใหญ่ ไฟได้เริ่มจากบ้าน เลขที่ ๔๕-๔๗ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๒ และได้ลามไปยังนิพัทธ์อุทิศ ๑ และ ๓ ด้วย เพลิงไหม้ครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุดในรอบ ๑๐ ปีของอำเภอ หาดใหญ่...□

กัญยาน

๑

โครงการเผยแพร่เกียรติคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๓๐ สำหรับภาคใต้ ปรากฏว่าได้แก่นายฟวง บุษรา-



โบอิง 737 บคท. รุ่นเดียวกับที่ตกทะเลระหว่างทางจากหาดใหญ่ไปภูเก็ต



เส้นทางบินมรณะ หาดใหญ่-ภูเก็ต และจุดตกบริเวณอ่าวปอ จ.ภูเก็ต ห่างจากสนามบินไป ๘ ไมล์

รัตน์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียน บ้านท่ามิหรำ อ.เมือง พัทลุง เป็น ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ของภาคใต้ สาขาศิลปะ ในฐานะ เป็นนักเขียนวรรณกรรมหนังสือ และวรรณกรรมร้อยกรอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลอาหารทะเล และผลไม้ของ ๔ จังหวัดภาคใต้

ตอนบน ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุง-เทพ ระหว่างวันที่ ๑-๕ กันยายน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่แก่นัก ท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ทราบว่าใน ๔ จังหวัดภาคใต้ มี ภูมิประเทศที่สวยงามและมีอาหาร ดีด้วย

๔

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรง พยาบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง ร่วม กับสาธารณสุขจังหวัด จัดตั้งกอง ทุนยาและเวชภัณฑ์ขึ้นที่หมู่ ๔ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน ซึ่งเป็น ไปตามโครงการสาธารณสุขมูล ฐาน

๕

พุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจ กันจัดงาน "วันแสดงมุทิตาจิต" ณ สวนไมกซ์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์-ธานี เพื่อเทิดทูนบูชาความดีของ ท่านพุทธทาสภิกขุ ในวันนี้คณะ แพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาล

สุราษฎร์ธานี จะมารับบริจาค
โลหิตจากพระภิกษุ สามเณร และ
ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อนำไป
ช่วยเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และคนป่วยที่ยากจน
ไม่มีเงินซื้อโลหิต

๓

จังหวัดพังงาจัดประกวด
เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำ
ปี ๒๕๓๐ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลปรากฏว่ากลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ได้แก่กลุ่มทำสวนท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง
ที่ ๒ กลุ่มทำสวนกะปง อ.กะปง
ที่ ๓ กลุ่มทำสวนคึกคัก อ.ตะกั่วป่า
ส่วนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
ที่ ๑ กลุ่มบ้านเขากล้วย อ.ท้าย-
เหมือง ที่ ๒ กลุ่มบ้านสวนสัมพันธ์
อ.คุระบุรี ที่ ๓ กลุ่มบ้านบางเตยใต้
อ.เมือง



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สยามคมไทยผลิตยา ๒ บ้านนา และ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สัจจาลยวิทย์ บ้านเขารูปช้าง อ.ตะกั่ว
จ.สงขลา

๑๒ รุสมีเส

กองประสานราชการ กรม
การปกครอง ร่วมกับศอ.บต.
ดำเนินโครงการเผยแพร่ภาษา
ไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี
๒๕๓๐-๒๕๓๔ เริ่มดำเนินการ
เฉพาะที่จังหวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส โดยทำการฝึกอบรม
ผู้นำท้องถิ่นเป็นชุด ๆ ละ ๔ คน
ประกอบด้วยผู้นำศาสนา ผู้นำ
ท้องถิ่น ผู้นำเยาวชนหมู่บ้านและ
ครู ที่สำนักงานเขตการศึกษา ๒
ยะลา เป็นเวลา ๗ วัน แล้วกลับไป
เป็นครูสอนภาษาไทยแก่ประ-
ชาชนในท้องถิ่น

---oo---

ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กัน-
ยายนนี้ ภาควิทยาศาสตร์
สุขภาพและแผนกอบรมอนามัย
ในบ้าน สภากาชาดไทย จัดโครง
การอบรมอนามัยภาษาในบ้าน
หรือคหพยาบาล หลักสูตรที่ ๑
ณ วิทยาลัยครูยะลา เพื่อเป็นการ

เพิ่มพูนความสามารถในการช่วย
เหลือตนเองและครอบครัวในด้าน
สุขภาพอนามัย ตลอดจนสามารถ
นำความรู้ไปเผยแพร่ให้เกิดประ-
โยชน์ต่อสังคม

๕

ระหว่างวันที่ ๕-๑๘ กัน-
ยายนนี้ สถาบันความปลอดภัย
ในการทำงาน กรมแรงงานจะจัด
ฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน" ให้
แก่สถานประกอบการต่าง ๆ ใน
๑๕ จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้เกี่ยวกับพื้น
ฐานแนวคิด หลักการ ขั้นตอน
และกระบวนการเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยในการทำงาน
โดยจัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐

จังหวัดปัตตานีจัดทำโครง
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น
มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภัย
อันตรายอย่างใหญ่หลวงของยา
เสพติดและให้ช่วยกันป้องกันต่อไป

๑๒

ประมงจังหวัดพังงา ได้รับ
งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พังงาจำนวน ๑๓๑,๖๐๐ บาท เพื่
จัดทำโครงการส่งเสริมการเพาะ
เลี้ยงหอยนางรมชายฝั่งให้ชาว
ประมงในเขต อ.เมือง ปัจจุบัน
หอยนางรมได้ราคาดีพอสมควร
โดยที่ขายในตลาดตัวละ ๘-๑๐
บาท

๑๔

ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ จังหวัดชุมพร รับผิดชอบพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและข้าราชการพร้อมกันในทุกหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ โดยจัดให้มีการอบรมในเรื่องต่าง ๆ ตลอดปี เช่น อบรมพัฒนาประชากร อบรมสหกรณ์ การเป็นผู้นำชุมชน อบรมกฎหมายเบื้องต้น การพัฒนาสตรี เป็นต้น

-----๐๐-----

สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี วางโครงการจัดตั้งชมรมผู้เลี้ยงลิง โดยเชิญผู้เลี้ยงลิงมาประชุมจัดตั้งชมรม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลิงให้มากขึ้น เนื่องจากประโยชน์ของลิงที่ใช้งานแทนคนในการเก็บพืชผลต่าง ๆ เช่น มะพร้าว ลูกเนียง หมากร สะตอ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เลี้ยงลิงได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในอันที่จะปรับปรุงการเลี้ยงลิงให้มีประสิทธิภาพและขายลิงไปสู่ตลาดต่าง ๆ ได้อีกด้วย

๑๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชินีวงศ์ จังหวัดนราธิวาส

๑๘

คณะนายทหารเรือ แห่งกองทัพเรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดชุมพร และวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ทำการซ่อมเรือรบหลวงชุมพร เพื่อให้อยู่ในสภาพดี เพื่อ

ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชมด้วย

๑๕

กรมส่งเสริมการเกษตร ให้จังหวัดสตูลจัดประกวดศูนย์เกษตรประจำตำบลและเกษตรกรดีเด่น ปี ๒๕๓๐ ผลการประกวดศูนย์ฯ รางวัลที่ ๑ ได้แก่ศูนย์เกษตรกรประจำตำบลทุ่งบุหลัง หมู่ ๕ ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า เกษตรกรดีเด่นได้แก่ นายวิรัช แก้วคำ เกษตรกรตำบลเกตรี อ.เมือง

๒๑

อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดอบรมผู้นำท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายนนี้ ณ ศาลาประชาคมหาดใหญ่อันเป็นการเพิ่มพูนบทบาทและสมรรถภาพของผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อให้สอดคล้องตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของ อ.หาดใหญ่ต่อไป

-----๐๐-----

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการราชพฤกษ์ เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในปี ๒๕๓๐

-----๐๐-----

โครงการลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อประโยชน์ในด้านการบรรเทาอุทกภัย และระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มตลอดจนการป้องกันน้ำเค็มมิให้ทำความเสียหายแก่พื้นที่

เพาะปลูกในเขตโครงการบริเวณสองฝั่งแม่น้ำบางนรา โครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๓๗

๒๒

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดสัมมนา จนท.เกษตร เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้จำนวน ๑๐๐ คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ กันยายนนี้

-----๐๐-----

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปเป็นองค์ประธานในงานประเพณีแข่งขันกบเขาชาวเสียมประจำปี และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ จังหวัดนราธิวาส

๒๒

องค์การโทรศัพท์ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะทางไกลขึ้นตามอำเภอต่าง ๆ ในท้องถิ่นภาคใต้เพื่อบริการประชาชนในเขตชนบทที่ยังไม่มีโทรศัพท์ใช้ โดยติดตั้งที่อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ระนอง และประจวบคีรีขันธ์

๒๓

ปลุสตีร์จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินโครงการพัฒนาปลุสตีร์ภาคใต้เพื่อส่งออก โดยให้เกษตรกรเช่าซื้อโคพันธุ์ไปขยายพันธุ์รายละเอียด ๒ ตัว กำหนดระยะเวลาเช่าซื้อ ๓ ปี และสำนักงานปลุสตีร์จัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือด้านวิชาการผสมเทียมและการดูแลรักษา



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลา
บุษลิน พระตำหนักทักษิณราชินีเวศน์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ นายประภิต อุตตะโมต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวก จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นำผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการสังกัด ๔ กระทรวง
หลัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๓๐ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัล

จังหวัดพังงาย้ายพื้นที่ทำ
เทียบเรือ ที่บ้านคลองทุ่งนาค่า
อ.กระบุรี ออกไปอีก ๑๐๐ ไร่
ขณะเดียวกันทางจังหวัดได้สร้าง
ถนนเข้าสู่ท่าเทียบเรือเพื่ออำนวยความสะดวก
ความสะดวกให้แก่ชาวประมงผู้ใช้
ท่าเทียบเรือด้วย

๒๕

จังหวัดพังงามีนโยบายปรับ
ปรุงและขยายแหล่งท่องเที่ยวให้
มากขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับนัก
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประ-
เทศ

๒๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ

๑๔ รุสมิแดด

บรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ และพระเจ้า
หลานเธอทั้งสองพระองค์ จาก
พระตำหนักทักษิณราชินีเวศน์
ไปยังพลับพลาที่ประทับริมฝั่ง
แม่น้ำบางนรา จ.นราธิวาส เพื่อ
ทอดพระเนตรการแข่งขันเรือ
กอดและขี่ "โพธิ์ทอง" ของ
ตชด.๔๔ ยะลาขณะ ส่วนเรือยาว
"เรือสินสมุทร" จากสุราษฎร์ธานี
ชนะ

นายบรรหาร ศิลปอาชา
รมว.กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า
จะมีการปรับปรุงแก้ไขสนามบิน

ภูเก็ตให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
โดยการติดตั้งหอเรดาร์บนยอดเขา
ใกล้สนามบินภูเก็ต เป็นเรดาร์
จอภาพ และอีกตัวหนึ่งจะติดตั้ง
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับ
ส่งภาพไปจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้
นี่ยังมีการติดตั้งเครื่องมือช่วยร่อน
ลง และสร้างกองบังคับการบิน
ใหม่

๒๘

โครงการเผยแพร่ภาษาโดย
กระทรวงมหาดไทย ได้นำผู้
ศาสนาอิสลาม ผู้นำเยาวชน ครู
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้า
เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ใน
โอกาสที่โครงการฯ จัดสัมมนา
และทัศนศึกษา ในระหว่างวันที่
๒๐-๓๐ กันยายน นี้ □

ตุลาคม

๖

ผู้จัดการไฟฟ้าเขต ๒ ภาค
๔ นายชาญ ภิระศุภะ แถลงว่า
ยังไม่มีข่าวขาดแคลนพลังงาน
ไฟฟ้าในเขตภาคใต้ตอนบน ถึง
แม้ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมจะขยาย
ตัวมากก็ตาม ส่วนโครงการก่อสร้าง
เชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะสมุย
จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม
ศกนี้ และโครงการไฟฟ้าพลังลม
ซึ่งเป็นโครงการทดลองที่ อ.เกาะ
พะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นั้นจะแล้ว
เสร็จภายในปี ๒๕๓๑ นี้

๓

จังหวัดสงขลา ส่งเสริมการเลี้ยงกบให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจประจำจังหวัด เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงง่าย โตเร็ว ตลาดทั้งในและนอกประเทศต้องการมาก ประกอบกับจังหวัดมีความเหมาะสมสูงที่เลี้ยงกบเพื่อเป็นอาชีพหลัก

---oo---

กลุ่มสมาคมนิริเรณู ซึ่งเป็นกลุ่มพุทธศาสนาจากประเทศญี่ปุ่นได้สนใจใน จ.นครศรีธรรมราช โดยขอสถานที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ สร้างสิ่งระลึกแก่วีรบุรุษ “ยามาด้า” อดีตเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช คราวสมัยกรุงศรีอยุธยา

๔

นายพังกา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด (ผอ.ปจ.) ชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (สพจ.) อยู่ ๒๕๕ แห่ง กับอีก ๔ สาขา ในจำนวนนี้สามารถดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการแล้วจำนวน ๑๖๔ แห่ง อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายในสิ้นปี ๒๕๓๐ นี้ ทุกโรงเรียนจะสามารถดำเนินการตามโครงการได้ครบหมด

๕

ระหว่างวันที่ ๕-๑๒ ตุลาคมนี้ ระหว่างเวลา ๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. การสื่อสารแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ “สื่อสารทันสมัย” ขึ้น ที่หอประชุมเทศบาลเมือง

หาดใหญ่ เพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้า และการพัฒนาบริการด้านการสื่อสาร

---oo---

ขณะนี้สมาจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการ “ส.จ.พบประชาชน” ขึ้น โดยนำส.จ.ทั้งหมด ๓๐ คน ออกเยี่ยมประชาชนในตำบลที่อยู่ห่างไกลของทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อสอบถามทุกข์สุขและต้องการทราบว่ประชาชนต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้างในหน้าที่ของ ส.จ.ที่จะช่วยได้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้แทนระดับท้องถิ่นกับชาวบ้านในอันที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ท้องถิ่นได้

๑๒

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคมนี้ โดยร่วมมือกับยุวพุทธิกสมาคมภูเก็ต และวัดวิชิตสังฆาราม ทั้งนี้ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระมีพระชนมพรรษา ๕ รอบอีกด้วย

---oo---

จากการที่มีราษฎรจำนวนมากเข้าไปทำการขุดแร่เพชรหน้าทังหรืออะซิโนไฟไรต์ ในท้องที่หมู่ ๔ ต.คลองแสง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ปรากฏว่าชาวฉวางต่างทุ่มเทเงินจำนวนมากเพื่อรับซื้อแร่ดังกล่าว เนื่องจากมีพ่อค้าทั้งจากกรุงเทพ พัทลุง

หาดใหญ่ มาติดต่อขอรับซื้อ แต่ต่อมาพ่อค้าเหล่านี้หายหน้าหมดสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้รับซื้อ มาก

๒๐

ในวันที่ ๒๐ ตุลาคมนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ โดยจะทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาภาคใต้” ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีนักวิชาการวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐๐ คน

สำหรับการจัดงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี ๒๕๑๔ มาร่วมงานด้วย คือ นายวิลเลียม ลิปลสคอมบี และมีนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทยอีกหลายคน เช่น นายสุทัศน์ ยกส้าน นายสุรสิทธิ์ วิชโรทยาน นางสาวนภา โล่ห์ทอง นางสาววันเพ็ญ ชัยอำภา

การประชุมครั้งนี้จะมีกวางบรรยายด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา ในหัวข้อต่าง ๆ และมีการแสดงนิทรรศการอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สารเคมี วัสดุ หนังสือ ตลอดจนกิจกรรมของนักศึกษา-อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ □

---oo---